

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

EPG – อัจฉใจ “จะทำให้เห็น”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... อีกหนึ่งอย่าง ที่เราจะรู้ๆ กัน หรือเห็นๆ กันบ่อยครั้ง ในทุกๆ รอบของตลาด

หรือ SET Index ที่อยู่แนวโน้มแกว่งตัวหนึ่งๆ ออกด้านข้าง หรือต่อให้แนวโน้มอ่อนตัวลงก็ตามเถอะ หุ้นเล็ก หรือหุ้นแก๊งกำไร (ไม่ยกยกเรียกตรงไปตรงมา) จะแกว่งตัวเหมือน ปลากระดี่ได้น้ำ... เรียกว่า ทั้งๆ ที่ตลาด ดูไม่ดี ไม่น่าสนใจเอาเสียเลยในช่วงไหน ช่วงนั้นแหละครับ หุ้นเล็กๆ หุ้นกลางๆ หุ้นแก๊งกำไร หุ้นซิ่ง หุ้นช่าส์ มักจะได้รับความนิยม... แต่อาจจะไม่ใช่เรา ท่านๆ รายย่อยหรือคนกระต๊อบ ที่เป็นคนจุดประกายให้หุ้นนั้นๆ ไม่แรงๆ หรือ ช่วงต้นๆ จะมีการแกว่งตัวหวือหวาที่น่าสนใจ ย้วยน้ำลายยังกิลเลส ให้มือไม้เกิดอาการคัน อยากจะเคาะทันที หรือดีไม่ดี ใครก็ว่าดูแล้วเรียกว่าน่าสนใจ ก็ตามเข้าไปในไม้ต้นๆ แล้วก็หุบกำไรไปแบบพอมปากหอมคอก่อนเพื่อน... แล้ววันต่อๆ มา เพื่อนๆ ในตลาด ก็จะเริ่มเห็นบ้าง ถ้าไล่ทันก็ตีไป ถ้าไล่ไม่ทัน ก็แย่น้อย แต่เวลาไล่ทันเนี่ย ก็มีหลายมุมเหมือนกันนะ อาจจะคิดว่า ทำไมวันนี้เราไล่ราคาทันที หรือทำไมซื้อได้ ทั้งๆ ที่ไม่น่าจะได้ หรืออะไรต่ออะไรอีกมากมายในเรื่องของการแก๊งกำไรหุ้นแบบอย่างว่านั้น เอาไว้เรามาลงกันยาวๆ ดีกว่านะครับ แต่คงไม่น่าจะใช้ในหน้ากระดาษคอลัมน์นี้หรอก เรื่องมันยาวอยู่แล้ว เอาไว้ไปว่ากันในห้อง Workshop (เมื่อห้องอบรมเสร็จ)... แต่ที่แน่ๆ การขึ้นของราคาในหุ้นเล็กๆ ยามตลาด ทรงๆ หรือลงลึกๆ นั้น น่าจะเป็นการจูงใจทำให้เห็นด้วยอย่างหนึ่งแหละ จะเรียกว่าเป็นการเรียกแขก ซึ่งก็ต้องดูอีกว่า เรียกแขกเพื่ออะไรกัน ก็อีกเรื่องหนึ่ง... แต่เชื่อเลย ตลาดแบบนี้ หุ้นพวกนี้ เราจะเห็นได้ง่ายๆ

ดูตามเกม... ถ้าจะพัก ก็อาจจะแค่วันสองวัน แล้วก็อาจจะขึ้นแรงๆ ต่อ แต่ถามว่าจะเอาขึ้น

แรงๆ เลยแบบวันวาน จะได้ไหม ก็ต้องบอกว่า ได้นะ ไม่ผิดอะไร แล้วก็ลุ้นกันที่แนวต้านระยะสั้นก่อนอีกที

แนวรับ : ... 7.40-7.20 หรือ ไม่ต่ำกว่า 7.10 ซ็อกกิบ

เป้าหมาย : ... 7.80-7.85 แนวต้านระยะสั้น แต่ถ้ายืนได้ ดูดี

Price Chart...(EPG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EPG... ถ้าจะให้โอกาสของการผ่าน 7.8 นั้น มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งก็ต้องกล่าวว่าย่ตามรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัวในภาพนี้ และค่าสัญญาณของ Indicator ในรูปแบบนี้นั้น โอกาสที่จะเล่นเหมือนรอบที่ผ่านมา ก็น่าจะเป็นไปได้สูง ขึ้นและลงระยะและจังหวะเหมือนเดิม... แบบนี้ เล่นรอบได้ดีเลยแต่รอบนี้ อาจจะมีข้อสังเกตมากขึ้นหน่อยคือ หากขึ้นแล้วจะลงในรอบต่อไป ถ้าลงไม่ต่ำกว่า 7.80 อีกเลยนั้น แนวโน้มใหญ่ๆ หรือ แนวโน้มหลัก เรียกว่าน่าสนใจนะหรือน่าสนใจมากๆ เลยนั่นแหละ... หรือ การขึ้นรอบนี้อาจจะขึ้นแล้วขึ้นเลย โดยที่ไม่ต้องลงแบบรอบที่แล้วก็เป็นไปได้ ไประดับ 9.0-9.5 หรือ 10.0 เลยทีเดียว